

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2020 và Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Công văn số 811/STTTT-TTBCXB ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2020 và Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, Báo Lạng Sơn báo cáo như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Trong những năm qua, Báo Lạng Sơn đã tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các văn bản pháp luật và các kế hoạch, đề án của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mại dâm nói riêng trong cán bộ, viên chức, lao động của cơ quan, trong đó, phổ biến về Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm trên báo in và Báo Lạng Sơn điện tử.

Qua đó, cán bộ, viên chức, lao động nâng cao nhận thức, nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống mại dâm.

2. Kết quả công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền, Ban Biên tập đã đưa nội dung phòng, chống mại dâm vào kế hoạch tuyên truyền chung của tòa soạn; chỉ đạo các phòng chuyên môn phân công phóng viên bám sát cơ sở, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, phản ánh kịp thời tình hình công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Báo đã tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm; tuyên truyền hành động của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; tuyên truyền công tác phòng, chống mại dâm gắn với công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy; công tác đấu tranh

phòng, chống mua bán người và các tệ nạn xã hội khác; tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở các địa bàn dân cư; tuyên truyền những hậu quả của tệ nạn mại dâm để lại cho xã hội...

Qua thống kê, trong giai đoạn 2016-2020 Báo Lạng Sơn có trên 500 tin, bài, trong đó riêng 6 tháng đầu năm 2020, có trên 40 tin, bài kèm ảnh đăng tải trên báo in và Báo Lạng Sơn điện tử có nội dung tuyên truyền liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm. Trong đó, tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm lồng ghép với tuyên truyền công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuyên mục “*Thông tin pháp luật*” trên Báo Lạng Sơn.

Công tác tuyên truyền trên Báo Lạng Sơn đã góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia đấu tranh ngăn chặn và phòng, chống các tệ nạn xã hội nói chung và phòng, chống mại dâm nói riêng.

3. Phương hướng tuyên truyền trong thời gian tới

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống mại dâm trong tập thể cán bộ, viên chức, lao động của cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống mại dâm gắn với tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; các hoạt động xã hội; đảm bảo an ninh trật tự ở các địa phương, khu dân cư, nhất là vùng biên giới.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để thực hiện thông tin tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và truyền thông,
- Ban Biên tập,
- Phòng HC-TS,
- Lưu VT.



BÁO CÁO

Thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Công văn số 656/SLĐTBOXH-LĐVLBOXH, ngày 29/4/2020 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất chương trình giai đoạn 2021-2025, Báo Lạng Sơn báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Trong những năm qua, Báo Lạng Sơn đã luôn quán triệt, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, phổ biến, triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong cán bộ, viên chức, lao động của cơ quan. Công tác quán triệt được thực hiện tại các cuộc họp của cơ quan và trực tiếp chỉ đạo đến các phòng chuyên môn để nghiêm túc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Ban Biên tập và tổ chức công đoàn cùng phối hợp đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn lao động trong cán bộ, viên chức, lao động của cơ quan.

Trong công tác tuyên truyền, Ban Biên tập bám sát các chương trình, kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn phân công phóng viên thực hiện tuyên truyền kịp thời trên báo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện tại cơ quan

Thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, Báo Lạng Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong sử dụng điện và các thiết bị máy móc trong cơ quan. Hằng năm, thực hiện rà soát, kiểm tra, thay thế các thiết bị phòng, chống cháy nổ, các thiết bị, máy móc làm việc, sửa chữa, thay thế

các thiết bị điện bị hư hỏng... đảm bảo an toàn môi trường lao động cho người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào xanh- sạch- đẹp, giữ gìn vệ sinh các phòng làm việc và khuôn viên cơ quan, xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Từ năm 2016 đến nay, cơ quan không có vi phạm quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; cán bộ, viên chức, người lao động đều có ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn trong hoạt động. Cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, đạt chuẩn văn hóa.

2. Công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền, Báo Lạng Sơn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng để nắm thông tin, tuyên truyền kịp thời về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên báo in và Báo Lạng Sơn điện tử.

Qua thống kê, trong giai đoạn 2016-2020, Báo Lạng Sơn đã đăng trên 550 tin, bài kèm ảnh trên báo in và Báo Lạng Sơn điện tử có nội dung liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các tin, bài, ảnh đã tuyên truyền, phản ánh thực tế về tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp, các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố; tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ; hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động; công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn lao động... Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giới thiệu các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác phòng, chống cháy nổ...

Đặc biệt, trong Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động hằng năm (tháng 5), Báo Lạng Sơn đã tăng cường tin, bài tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động trên báo.

Công tác tuyên truyền trên báo đã góp phần nâng cao nhận thức về các chính sách, quy định pháp luật an toàn lao động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động trong thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện chính sách bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến thực hiện kịp thời các quy định pháp luật, chương trình hành động về an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác này trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ; kiểm tra, thay thế kịp thời các thiết bị điện, máy móc làm việc bị hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người lao động; thực hiện phong trào xanh - sạch - đẹp, xây dựng môi trường làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh.

3. Chủ động trong công tác phối hợp với các đơn vị, ngành, địa phương để thông tin, tuyên truyền kịp thời về tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên báo in và Báo Lạng Sơn điện tử.

Nơi nhận:

- Sở LĐ - TB&XH,
- Ban Biên tập,
- Phòng HC-TS,
- Lưu VT.

K/T TỔNG BIÊN TẬP
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP



Hoàng Xuân Thái

